

Số: /BGDDĐT-GDCTHSSV
V/v triển khai hoạt động hưởng ứng
“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn
nhân tử vong vì tai nạn giao thông”
tại Việt Nam năm 2022

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo¹;
- Các Đại học, Học viện; các Trường Đại học,
Trường Cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 354/KH-UBATGTQG ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm hưởng ứng hoạt động nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội.

- Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn xe mô tô, xe gắn máy và các biện pháp phòng tránh tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

- Tuyên truyền, phổ biến các thông điệp về an toàn giao thông; pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; văn hóa giao thông; những cử chỉ, hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông.

2. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền

Khẩu hiệu chính: “*Tính mạng con người là trên hết*”, “*Đã uống rượu, bia không lái xe*”, “*Tuân thủ quy định về tốc độ*”, “*Không phóng nhanh vượt ẩu*”, “*Không sử dụng điện thoại khi lái xe*”, “*Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy*”, “*Thắt dây an toàn khi đi trên xe ô tô*”, “*Đi đúng phần đường, làn đường*”.

3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn dành 01 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của Ủy ban An

¹ Sở Giáo dục và Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

toàn giao thông Quốc gia trong Lễ chào cờ sáng (thứ hai) ngày 14/11/2022; chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của nhà trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022 (*Thông điệp hưởng ứng gửi kèm theo*).

4. Các Đại học, Học viện, các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của nhà trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022 (*Thông điệp hưởng ứng gửi kèm theo*).

Nội dung phát thanh và thông điệp ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022 được đăng tải trên Website: <http://antoangiaothong.gov.vn>.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các Đại học, Học viện, các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/11/2022, địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (liên hệ đ/c Nguyễn Việt Hà, ĐT: 0912.446.933; Email: hanv@moet.gov.vn).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- UBND các tỉnh/thành phố (để biết);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Ngô Thị Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNGIỆP

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong
do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2022

“Thực thi quy định pháp luật về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại

(Đọc trong trường học; phát trên VOV và đài phát thanh các địa phương)

*(Gửi kèm theo Công văn số /BGDĐT-GDCTHSSV ngày tháng 11 năm
2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông; tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 -27 tuổi.

Tại Việt Nam trong những năm qua tai nạn giao thông đã luôn được kiểm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 9212 vụ tai nạn giao thông, 5221 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6140 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu. Năm 2022 (20/11/2022) với chủ đề trọng tâm là thực thi pháp luật về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở tới chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như: đã uống rượu, bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn; bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông...

Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân, tổ chức phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật về ATGT và xây dựng văn hoá giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với

bản thân với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam, hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông.

Vì sự an toàn trên mọi con đường! Vì hạnh phúc của mọi người! Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại!